



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เรื่อง รายชื่ออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

.....
ตามที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งได้ครบกำหนดประกาศรับสมัคร แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพร้อมสำหรับให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการปฐมพยาบาล
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ๆ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ณ จุดเกิดเหตุ จึงประกาศรายชื่ออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) และ
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ตาม
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

บัญชี รายชื่ออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) ฯ
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เรื่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ตำแหน่งในชุดปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	นายผดุงเดช ปานอินทร์	๐๑	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ / พนักงานขับรถฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๒	นายชยธร เกาะลอย	๐๒	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ / พนักงานขับรถฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด / ผ่านการอบรมหลักสูตร EVOC
๓	นางสาวปวีศา อุตสาหะ	๐๓	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๔	นายพิศาล บัลลังก์	๐๔	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ / พนักงานขับรถฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด / ผ่านการอบรมหลักสูตร EVOC
๕	นางสาวศิขรินทร์ เพื่องสุข	๐๕	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๖	นางธันยมัย ประดิษฐ์ผล	๐๖	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๗	นายมิ่งแมน ประดิษฐ์ผล	๐๗	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๘	นางสาวมะลิ ปานดี	๐๘	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๙	นางสาวมัทนาวดี ปานอินทร์	๐๙	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๐	นายกฤตชัย นาวาสุมุทร	๑๑	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ / พนักงานขับรถฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)	ผ่านการอบรม EMR

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ตำแหน่งในชุดปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑๑	นายสัตยา วินาธา	๑๒	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ / พนักงานขับรถฉุกเฉิน การแพทย์ (EMR)	ผ่านการอบรม EMR
๑๒	นางสาวฐิติมา สุขนาน	๑๓	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๓	นางสุภาวดี สืบสอน	๑๕	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๔	นายปฐมพงษ์ วันลาราชภูรี	๑๖	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๕	นายนิรุทธิ์ วิสุทธิแพทย์	๑๘	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๖	นางสาวสุภาววรรณ วิสุทธิแพทย์	๑๙	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๗	นางสาวมณีนรัตน์ สุขสวัสดิ์	๒๐	ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการ	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
๑๘	นางสาวรัตติยา วิจิตรสมบัติ	๒๑	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	รอเข้ารับการอบรมฯ EMR ตามที่เทศบาลฯ กำหนด

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว ผู้สอบ	ตำแหน่งในชุดปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	นางสาวดวงกมล มูลสวัสดิ์	๑๐	หัวหน้าชุดปฏิบัติการ	ผ่านการอบรม EMT-B
๒	นางสาวนทีกาญจน์ สดขุ่ม	๑๔	หัวหน้าชุดปฏิบัติการ	ผ่านการอบรม EMT-B
๓	นายนพดล ฉาบกังวาล	๑๗	หัวหน้าชุดปฏิบัติการ / พนักงานขับรถฉุกเฉิน การแพทย์ (EMR)	ผ่านการอบรม EMT-B